



รายงานผลการดำเนินการ  
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลชำสูง  
อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

**แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
นโยบายวิเคราะห์ อัตรากำลัง	การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	ระบุผลการดำเนินงาน ทำได้ตาม เป้าหมายได้ผลผลิต ผลลัพธ์อย่างไร กรณีไม่ได้ ให้ระบุเหตุผล ปัญหา อุปสรรค เพราะเหตุใดที่ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการได้	ควรมีการจัดประชุมวางแผนอัตรากำลังทุกๆ ปีงบประมาณ
นโยบายการสรรหา และคัดเลือก	รับโอนพนักงานในตำแหน่ง ที่ว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง	๑.รับโอนสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล  ๒. รับโอนตำแหน่ง นักจัดการงาน ทั่วไป สังกัดสำนักปลัด	๑.ขอรับการบรรจุการ สอบแข่งขันจากกรมฯ  ๒.ไม่มีผู้มาติดต่อขอ โอนย้าย
นโยบายด้านบริหาร ผลการปฏิบัติงาน	การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ	บุคลากรของเทศบาลตำบลชำสูง ได้ จัดทำแผนปฏิบัติราชการครบทุกคน	ระยะเวลาส่ง แผนปฏิบัติราชการมี ความล่าช้าในส่วน รายบุคคลที่ส่งล่าช้า
นโยบายบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคลด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ	การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	การจัดตั้งงบประมาณในหมวดค่า วัสดุและครุภัณฑ์  มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาในการจัดตั้ง งบประมาณและ ขบวนการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์
นโยบายด้าน สวัสดิการและ ผลตอบแทน	การประเมินผลการ ปฏิบัติงานในรอบปี	มีการจัดจัดทำผลการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการแบ่งเป็นรอบ ๖ เดือน	ปัญหาการแพร่ระบาดของ ของโรคไวรัสโคโรน่า ๑๙ ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่สามารถ จัดทำได้ตามเกณฑ์ที่ กำหนด

นโยบายการสร้าง ความสัมพันธ์และ ผูกพันภายในองค์กร	กิจกรรมพบประสังสรรค์	มีการจัดงานพบประสังสรรค์เพื่อ ละลายพฤติกรรมการทำงาน	นิสัยของแต่ละบุคคล ไม่เปลี่ยนแปลงตนเอง
--	----------------------	--	---

จากการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ  
เทศบาลตำบลชำสูง . จะเห็นได้ว่าการดำเนินการครบทุกนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ทำให้พนักงานทุกคนมีขวัญ  
และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและ  
แก้ปัญหาให้กับพื้นที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติกำหนดไว้

งานการเจ้าหน้าที่  
สำนักงานปลัดเทศบาล